

ทันหุ้น - UAC ฉายภาพธุรกิจครึ่งปีหลัง ปี 61 ธุรกิจเทรดดิ้ง - ไบโอดีเซล ขาขึ้น จากความต้องการใช้เพิ่ม บวกภาครัฐหนุน ด้านผู้บริหารปลื้มแบงก์กสิกรไทย และ KF&E ให้การสนับสนุนด้านการเงิน → **อ่านต่อหน้า 31**

UAC ปลื้มธุรกิจไปได้สวย เทรดดิ้ง-ไบโอดีเซลขาขึ้น ลุยย้ายเข้า SET ไตรมาส 3

UAC

(ต่อจากหน้า 3)

กว่า 1,537 ล้านบาท แถมหุ้นกู้ 400 ล้านบาทขายหมดเกลี้ยง ย้ายแผนย้ายเข้า SET เสร็จภายในไตรมาส 3/2561 แน่นนอน

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลังปี 2561 ของบริษัทยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจเทรดดิ้งที่มีการขยายตัวตามความต้องการใช้จากอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ อาทิ กลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ต้นน้ำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจสารเคมีเคลือบรวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และตัวทำละลายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นสารเติมแต่งและตัวเร่งปฏิกิริยาและกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการส่งออก

● ไบโอดีเซลขยายตัว

อีกทั้งธุรกิจไบโอดีเซลมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคมนี้ภาครัฐได้ปรับสัดส่วนไบโอดีเซล (B 100) ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก B7 เป็น B20 สำหรับกลุ่มรถบรรทุก จะช่วยเพิ่มปริมาณความต้องการใช้ B100 ในประเทศ ทั้งนี้บริษัทเองถือหุ้นร้อยละ 30 ใน บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จำกัด น่าจะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของยอดขายในไตรมาส 3 ได้เป็นอย่างดี

ประกอบกับธุรกิจอื่นๆ อาทิ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์แม่แดง 2, โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP), โรงไฟฟ้าเสถียรเอ, โรงไฟฟ้าประจวบ, โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และโรงงานผลิตและจำหน่ายลาเท็กซ์อิมัลชันและลาเท็กซ์โพลีเมอร์ มีการทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง

กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) กล่าวเพิ่มว่า นอกจากนี้บริษัทเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้รับการขยายวงเงินสินเชื่อประเภทเงินหมุนหมุนเวียนร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวงเงินรวม 1,187 ล้านบาท

● ขายหุ้นกู้เกลี้ยง

และล่าสุดได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 350 ล้านบาท กับ บริษัท แพคเตอร์ แอนด์ อีควิพเมนท์ กสิกรไทย จำกัด (KF&E) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

รวมทั้งบริษัทยังประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท อายุ 2 ปีอัตราดอกเบี้ย 5.50 ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ประกอบกับแผนการย้ายหลักทรัพ์จาก mai ของ UAC เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้นคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 3/2561 นี้

● ปีมรายได้แตะ 2.5 พันล.

ดังนั้นแม้จะก้าวรายได้ปีนี้เติบโตแตะระดับ 2,500 ล้านบาท และมี EBITDA ไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท

ตามแผนการขยายธุรกิจทุกธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ Trading ด้านเคมีภัณฑ์ที่มีการนำเข้าและจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันโรงกลั่นและปิโตรเคมี ซึ่งยังมีทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทวางกลยุทธ์ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาจำหน่ายพร้อมกับยังคงรักษารฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้ปีละ 3,000 ล้านบาทในปี 2563